



คำสั่งกองคลัง

ที่ ๑๒/๒๕๖๕

เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ผู้อำนวยการ
กลุ่มการเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ตามคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ ๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มอบอำนาจให้
เลขานุการกรม ผู้อำนวยการระดับกองส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกองคลัง มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงขอยกเลิก
คำสั่งกองคลัง ที่ ๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และมอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ ผู้อำนวยการ
กลุ่มบัญชี ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์
ปฏิบัติราชการแทนดังต่อไปนี้

๑.๒ อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์ของทางราชการเกี่ยวกับงานราชการ โดย
ให้คำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสม และในกรณีดังกล่าวมอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี
ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์ ปฏิบัติราชการแทน
สำหรับการใช้โทรศัพท์ของทางราชการให้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓

๖.๑ อนุมัติให้ยืมเงินราชการ และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินยืมราชการ ในกรณีดังกล่าวมอบอำนาจ
ให้ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินปฏิบัติราชการแทนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖.๔ อนุมัติในหลักการจ่ายเงินหรือใบสำคัญคู่จ่ายในหมวดรายการจ่ายทุกประเภทซึ่ง
ผู้มีอำนาจได้อนุมัติและสั่งการไว้แล้วในขั้นต้นตามระเบียบ รวมทั้งให้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ในกรณีดังกล่าวมอบ
ให้ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินปฏิบัติราชการแทน และมีอำนาจอนุมัติใบสำคัญคู่จ่าย ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๖.๕ อนุมัติในใบมอบฉันทะรับเงินเดือน รับเงินค่าจ้างหรือรับเงินอื่นที่จ่ายคราวเดียวหรือ
หลายคราวของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน ในกรณีดังกล่าวมอบให้ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินปฏิบัติราชการแทน

๖.๑๖ ลงนามในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในกรณีดังกล่าวหากเป็นการรับรองของ
บุคคลภายนอก มอบให้ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินปฏิบัติราชการแทน

ทั้งนี้....

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางกัญญาภัค ทองจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง